



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit)

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit)
2	วงเงิน (Loan to value)	ให้เป็นไปตามข้อบังคับฉบับที่ 23, 26, 31, 44 และ 45 และกำหนดจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับแผนงานหรือแผนธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย
3	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	- ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน : ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้ - ค่าลงทุน : ไม่เกิน 15 ปี - Refinance : ไม่เกิน 15 ปี
4	ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายเดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน หรือรายปี (ตามที่มาแห่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอเงิน)
5	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	1. กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - เกษตรกร และบุคคล กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR - ผู้ประกอบการ วิสาหกิจฯ องค์กร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - เกษตรกร และบุคคล กำหนด MRR-1 - ผู้ประกอบการ วิสาหกิจฯ องค์กร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5
7	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
8	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทางถามหนี้	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
9	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	ลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เอกสารการรับรองมาตรฐานฯ ต้องไม่หมดอายุ และเป็นของตนเองหรือคู่สมรสที่ทำกินร่วมกันเท่านั้น
10	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
11	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ถึงกำหนดได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ส่วนที่มีได้ชำระตามกำหนดในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
12	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม
13	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ เมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
14	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเงื่อนไขสำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
15	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555



ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit)

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา	1. กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - เกษตรกร และบุคคล กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR - ผู้ประกอบการ วิสาหกิจฯ องค์กร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR 2. กลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ - เกษตรกร และบุคคล กำหนด MRR-1 - ผู้ประกอบการ วิสาหกิจฯ องค์กร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5
2	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าบริการของธนาคาร ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น (ค่าจดจำนอง หรือค่าอากรแสตมป์) เป็นต้น	ตามประกาศของธนาคาร
3	ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
4	ค่าเบี้ยประกันชีวิต (ต่อปี)	แนะนำเชิญชวน (ไม่บังคับ)
5	ค่าเบี้ยปรับได้ก่อนครบกำหนด (ต่อปี)	ตามประกาศของธนาคาร